



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐-๒๖๕๓-๔๔๓๕ โทรสาร ๐-๒๖๕๓-๔๙๑๖)

ที่ กษ ๐๖๐๒/ ๖๑๔๖๔๕ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เรียน ผอ.สำนัก/กองภารกิจหลักหรือเทียบเท่า, ปศุสัตว์เขต, ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อทราบและดำเนินการ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจของผู้อำนวยการสำนัก/กองภารกิจหลักหรือเทียบเท่า ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ สามารถวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมปศุสัตว์ ขอปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับรอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์” รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ เมนูหลัก “การบริหารทรัพยากรบุคคล” หัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสรวิศ ธาณีโต)  
อธิบดีกรมปศุสัตว์

# รายละเอียดตัวชี้วัดผู้อำนวยการสำนัก/กอง (ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์)

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

( สพพ./สทป./สอส./กสส./กพก./สพส./สตส./สคบ./สสช./กสก./สทช./อยส./กผส./กสบ.)

### ตัวชี้วัดที่ ๒ : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับกรม

**น้ำหนัก :** ร้อยละ ๕ (ยกเว้น กสบ. เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และมีภารกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่ตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ที่กรมกำหนด โดยให้นำน้ำหนักตัวชี้วัดนี้ไปรวมกับตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่กอง/สำนักรับผิดชอบ เป็นร้อยละ ๑๕)

**คำอธิบาย :** ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับกรม หมายถึง การพิจารณาจากการทำงาน ของกอง/สำนักตามบทบาทภารกิจหลักด้านส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ โดยมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมในคณะกรรมการขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ เพื่อพิจารณาจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ และจัดทำโครงการตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมปศุสัตว์ โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำโครงการภายใต้แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ทุกชนิดสัตว์

### เกณฑ์การให้คะแนนรอบที่ ๒/๒๕๖๒ :

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาการจากการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยมีเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนี้

ขั้นตอน	เกณฑ์การให้คะแนน	ระดับคะแนน
๑	ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ภายในหน่วยงาน	๑
๒	ปรับปรุงข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านปศุสัตว์ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร ฟาร์มทั้งหมด(ประเภท) ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง (GAP/GFM/ปลอดภัย) โรงงานทั้งหมด(ประเภท) โรงงานที่ผ่านการรับรอง(GMP/HACCP) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านปศุสัตว์ (GDP) ข้อมูลนำเข้าส่งออก ข้อมูลปริมาณการผลิต(Supply) และการตลาด(Demand) ภาวะโรคระบาด การเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น	๑
๓	ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อย ๑ ชนิดสัตว์	๑
๔	จำแนกเป้าหมายการดำเนินงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานประจำปี ๒๕๖๓ โดยจำแนกตามรายชนิดสัตว์	๑
๕	กรณีมีปัญหาการบริหารจัดการสินค้าปศุสัตว์ (มีข้อร้องเรียน) เช่น ปัญหาสินค้าไม่มีคุณภาพ (พันธุ์สัตว์/พืชอาหารสัตว์/น้ำเชื้อ/วัคซีน/ ฯลฯ ) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรล่าช้า สินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ โรคระบาดสัตว์ เป็นต้น กอง/สำนักสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑

**หมายเหตุ :** ระดับคะแนนแต่ละขั้นตอน จะมีค่าเท่ากับ ๑ คะแนน และเป็นอิสระต่อกัน ดังนั้นหากไม่ได้ดำเนินการในขั้นตอนใด จะปรับลดค่าคะแนน ๑ คะแนน เช่น หากดำเนินการเฉพาะขั้นตอนที่ ๕ แต่ไม่ได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๑-๔ ก็จะได้เพียง ๑ คะแนน ไม่ใช่ได้ ๕ คะแนน

**เงื่อนไข :**

1. ขั้นตอนที่ ๓ กอง/สำนัก จะต้องมีการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของหน่วยงาน/โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
2. ขั้นตอนที่ ๔ กอง/สำนัก จัดทำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามบทบาทภารกิจโดยปรับเปลี่ยนเป็นรายชนิดสัตว์ ส่งให้กองแผนงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. ขั้นตอนที่ ๕ ให้หมายความรวมถึงการร้องเรียนทุกเรื่องด้านปศุสัตว์ กรณีมีข้อร้องเรียนและไม่สามารถบริหารจัดการได้ภายในเวลาที่กำหนด ให้ปรับลด ครั้งละ ๐.๑ คะแนน โดยการพิจารณาคะแนนจะใช้ข้อมูลของกอง/สำนัก เปรียบเทียบกับหลักฐานจากสำนักเลขานุการกรม (นับตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน ๒๕๖๒)

**หลักฐานประกอบการพิจารณา :**

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ของกอง/สำนัก
2. ข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านปศุสัตว์ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร ฟาร์มทั้งหมด(ประเภท) ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง (GAP/GFM/ปลอดภัย) โรงงานทั้งหมด (ประเภท) โรงงานที่ผ่านการรับรอง (GMP/HACCP) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านปศุสัตว์ (GDP) ข้อมูลนำเข้าส่งออก ข้อมูลปริมาณการผลิต (Supply) และการตลาด (Demand) ภาวะโรคระบาด การเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น
3. แผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของหน่วยงาน
4. ตารางสรุปเป้าหมายการดำเนินงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงาน โดยจำแนกตามรายชนิดสัตว์
5. ตารางสรุปประเด็นข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน กรมปศุสัตว์

ผู้รับผิดชอบ	หมายเลขโทรศัพท์
นายไพโรจน์ จิวบุญสร้าง	๐๘ - ๑๔๕๗ - ๘๖๐๗
นายพงษ์ภัส จิตติศรีพงษ์	๐๘ - ๑๘๖๗ - ๐๕๓๘
เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์	๐๒ - ๖๕๓ - ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๑